

THÀNH PHỐ

Xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp

Trong quá trình phấn đấu trở thành đô thị loại I, cùng với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thành phố Thái Bình đặc biệt quan tâm xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp.

Quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ khá nhanh và những hệ lụy về ô nhiễm môi trường luôn là thách thức đối với thành phố. Vì vậy, những năm qua, thành phố đã phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh gắn quy hoạch đô thị với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tập trung đầu tư dự án cải tạo hệ thống thoát nước để giải quyết nước thải sinh hoạt và chống ngập úng cục bộ trên địa bàn. Hệ thống giao thông phát triển rộng khắp cùng với mở rộng không gian đô thị, hình thành các khu dân cư đồng đúc. Xây nhà chung cư, nhà liên kế, nhà ở cho người có thu nhập thấp, khu thương mại được đầu tư hiện đại. Hệ thống chiếu sáng công cộng, nước sinh hoạt bao phủ hầu hết khắp địa bàn. Đặc biệt, thành phố dành nhiều kinh phí đầu tư công viên, trồng cây xanh hai bên đường, trong trường học, xây dựng hồ sinh thái. Qua đó, từng bước mở rộng không gian thành phố và hình thành những điểm đến hấp dẫn, tạo nhiều điểm nhấn ấn



Thành phố Thái Bình hiện đại, sạch đẹp.

tượng cho du khách khi đến với thành phố Thái Bình. Ông Phạm Đức Học, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Những năm qua, các công trình hạ tầng đô thị thành phố Thái Bình được triển khai rộng khắp, từ các công trình giao thông như đường vành đai phía Nam, đường Võ Nguyên Giáp, cầu vượt sông Trà Lý, đường Kỳ Đồng kéo dài đến hạ tầng các khu đô thị,

khu tái định cư, khu trung tâm thương mại, siêu thị, các công trình văn hóa, xã hội, trường học... Các công trình công cộng như Quảng trường Thái Bình, công viên Kỳ Bá, dự án thu gom và xử lý nước thải cũng được quan tâm đầu tư xây dựng như đường vành đai phía Nam, đường Võ Nguyên Giáp, cầu vượt sông Trà Lý, đường Kỳ Đồng kéo dài đến hạ tầng các khu đô thị,

thoáng thoáng mà còn tạo đà đưa kinh tế thành phố phát triển nhanh. Chính quyền thành phố quyết tâm lấy phát triển đô thị để tạo ra môi trường sống và "điểm tựa" để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2017, thành phố tập trung thực hiện quy chế về quản lý đô thị, lập lại trật tự vỉa hè, lòng, lề đường, giữ gìn vệ sinh môi trường, xử lý quảng cáo trái phép, quản

lý chặt chẽ về đất đai, xây dựng...

Đặc biệt, thành phố xác định việc xây dựng đô thị văn minh không thể thực hiện "một sớm một chiều" mà là một quá trình lâu dài và mỗi công dân đều phải có ý thức trong việc chung tay làm cho thành phố sạch, đẹp hơn. Đây không chỉ là việc của một người mà phải được vun đắp từ suy nghĩ và hành động của tất cả các tầng lớp nhân dân. Thay vì trước đây xả rác bừa bãi, cư xử thiếu văn hóa, giao thông lộn xộn... thì nay những vấn đề này phải được thay đổi. Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác của người dân trong việc xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các phường, ban chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân dưới nhiều hình thức như tổ chức các hội nghị phổ biến, tuyên truyền về công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện các tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh đô thị... Chỉ đạo các phường, xã phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua như "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp gắn với xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông"; xây dựng và duy trì tốt một số

mô hình như: "Đoạn đường văn minh đô thị", "Phụ nữ tự quản về an toàn giao thông và trật tự mỹ quan đô thị", "Thanh niên với văn hóa giao thông"... qua đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, duy trì cảnh quan, chỉnh trang đô thị được thành phố chỉ đạo sát sao. Công ty TNHH Một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình đã đảm nhiệm tốt việc thu gom, xử lý rác thải, không để tồn đọng rác qua ngày trên vỉa hè các tuyến phố, tại các điểm tập kết trung chuyển rác; trồng cây xanh đường phố, duy trì hiệu quả việc chăm sóc toàn bộ khối lượng cây xanh, cây cảnh, thảm cỏ trên địa bàn; cải tạo, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng... Với quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị đồng thời được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh cùng sự chung tay góp sức, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, diện mạo đô thị thành phố đã có những thay đổi, chuyển biến rõ nét. Cảnh quan môi trường, trật tự, vệ sinh tại các tuyến phố, khu dân cư sạch, đẹp hơn... góp phần chuyển biến thành phố mỗi người dân về ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị, ứng xử văn hóa đối với con người và môi trường, tạo tiền đề cho kinh tế - xã hội thành phố phát triển.

MINH NGUYỆT

Hơn 300 giáo viên, học sinh, sinh viên được tư vấn lái xe an toàn

Hơn 300 giáo viên, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Thái Bình vừa được Công ty TNHH Kinh doanh ô tô và xe máy Kường Ngân chi nhánh Thái Bình tư vấn lái xe an toàn và thay dầu xe máy miễn phí.

Tại buổi tư vấn, đại diện Công ty đã chia sẻ những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông, đồng thời cho học sinh, sinh viên thực hành kỹ năng lái xe an toàn. Qua đó, đưa ra những kỹ năng xử lý các tình huống giao thông an toàn trên máy tập lái xe của Honda.

ĐẶNG ANH

Hỗ trợ 788 lít hóa chất phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

Huyện Hưng Hà vừa quyết định hỗ trợ 788 lít hóa chất cho các xã, thị trấn trong huyện nhằm thực hiện việc tiêu độc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đạt hiệu quả cao. Thời gian tổ chức cấp phát từ ngày 25/1 - 5/2/2018. Huyện Hưng Hà cũng chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện tổ chức cấp phát, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương phun thuốc tiêu độc khử trùng đúng kỹ thuật và thời gian quy định. Ban chăn nuôi các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, kịp thời phát hiện, báo cáo để có phương án xử lý hiệu quả, không để lây lan ra diện rộng nên có dịch bệnh xảy ra.

NGỌC HÂN

Cung ứng 40 tấn phân bón phục vụ sản xuất vụ xuân

Để phục vụ sản xuất vụ xuân, HTX SXKD DVNN xã Nam Thắng (Tiên Hải) đã nhập 40 tấn phân bón NPK, đạm Urê... và cơ sở thuốc bảo vệ thực vật để cung ứng cho bà con nông dân. Bên cạnh cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống, HTX còn tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn bà con cách sử dụng phân bón, giống đúng cách, đạt hiệu quả cao nhất. Khuyến cáo nông dân thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ xuân của UBND xã trong việc làm đất, gieo cấy, phân đấu hoàn thành gieo cấy 281ha lúa xuân đúng khung thời vụ.

MẠNH THẮNG

Bắt thủ công 70.000 con chuột

Là 2 địa phương có diện tích cây rau màu 4 vụ nên lượng chuột cứ trú trên đồng ruộng nhiều. Năm 2017, HTXNN Song An và Nguyễn Xá (Vũ Thư) đầu tư cao cho công tác diệt chuột.

Hai HTXNN phát động nông dân, các tổ đội diệt chuột đánh bắt chuột bằng biện pháp thủ công như: đào hang, đổ thuốc, hun khói, dùng đèn soi bắt vào ban đêm, bẫy cơ học, vật lý để đánh bắt chuột. Đặc biệt, HTXNN Song An đầu tư 120 triệu đồng, HTXNN Nguyễn Xá đầu tư 90 triệu đồng hỗ trợ nông dân diệt chuột với mức 3.000 đồng/con chuột, nhằm khuyến khích bà con đánh bắt chuột. Kết quả, năm 2017, nông dân Song An, Nguyễn Xá diệt được 70.000 con chuột, trong đó nông dân Song An diệt được 40.000 con chuột, nông dân Nguyễn Xá diệt được 30.000 con chuột. Cùng với phát động nhân dân đánh bắt thủ công, năm 2017, HTXNN Song An và Nguyễn Xá đã đầu tư kinh phí hàng chục triệu đồng, tổ chức 12 đợt đánh chuột đồng loạt với khoảng 9 tấn thuốc ngấm ủ thuốc diệt chuột rải khắp các xứ đồng. Nhờ 2 HTXNN tăng cường đánh bắt chuột, tình trạng chuột phá hoại sản xuất trên đồng ruộng năm 2017 tại địa bàn giảm mạnh, tuy nhiên, nhiều địa phương khác chưa chú trọng diệt chuột nên lượng chuột trên đồng ruộng vẫn ở mức cao.

HÀ PHƯƠNG

ĐIỆN LỰC THÁI THỤY

Bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định

Theo lịch đồ ải vụ xuân năm 2018 trên địa bàn huyện Thái Thụy có đợt trùng với tết Nguyên đán Mậu Tuất dẫn tới một số đường dây, trạm biến áp sẽ bị quá tải. Do vậy, Điện lực Thái Thụy đã và đang triển khai nhiều giải pháp để cung cấp điện cho khách hàng một cách an toàn và ổn định trước, trong, sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Hiện nay, Điện lực Thái Thụy đang quản lý, vận hành lưới điện gồm 48 xã, thị trấn với các cấp điện áp 10kV, 35kV. Năm 2017, tổng sản lượng điện tiêu thụ trên lưới điện huyện Thái Thụy đạt 182,7 triệu kWh, tăng 2,87%. Hàng năm, nhu cầu dùng điện cho sinh hoạt của người dân sẽ tăng đột biến trong những ngày cận tết Nguyên đán. Hơn nữa, lịch đồ ải đợt 2 vụ xuân năm 2018 trên địa bàn huyện

kéo dài từ ngày 12 - 17/2 trùng vào dịp tết Nguyên đán nên nhu cầu tiêu thụ điện sẽ càng tăng cao. Vì vậy, ngay từ đầu tháng 1/2018, Điện lực Thái Thụy đã xây dựng, thực hiện kế hoạch cung cấp điện phục vụ đồ ải và tết Nguyên đán Mậu Tuất. Theo đó, các đơn vị trực thuộc tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện; củng cố nguồn, phòng, chống cháy, nổ để bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho nhu cầu

sinh hoạt, giải trí của nhân dân, đủ nguồn điện cho các trạm bơm hoạt động, các doanh nghiệp tổ chức sản xuất. Bên cạnh đó, đơn vị đã tập trung cải tạo, chống quá tải lưới điện nông thôn bằng các nguồn vốn do Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Thái Bình cấp. Trong đó, đã sửa chữa lớn trước đồ ải 2 lộ đường dây 971, 972 Thái Hưng; cắt 14 trạm biến áp phục vụ chống quá tải, nâng dung lượng 18 trạm

biến áp, luân chuyển nội bộ 20 máy biến áp hoàn thành trước ngày 16/1 để phục vụ kế hoạch đồ ải.

Theo ông Bùi Xuân Tuấn, Giám đốc Điện lực Thái Thụy: Cùng với công tác sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện, đơn vị đã phối hợp với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện kiểm tra toàn bộ các trạm bơm đầu mối, trạm bơm nội đồng trong huyện, bảo đảm khi có nước về 100% các trạm bơm đều hoạt động tốt. Phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình lắp mới 1 trạm biến áp 50kVA - 0,4kV cấp điện cho công trường Tỉnh (Thụy Liên). Bên cạnh đó, đơn vị sẽ duy trì chế độ trực 24/24 giờ, riêng trong ngày 30 và sáng mừng 1 tết Nguyên đán trực 100% quân số; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các hư hỏng và sự cố phát sinh trong những ngày tết.

Để bảo đảm an toàn cho lưới điện, tránh tình trạng chập cháy xảy ra do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Điện lực Thái Thụy đề



Công nhân Điện lực Thái Thụy kiểm tra trạm biến áp.

ngợi Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện, các HTX hạn chế bơm nước vào các giờ cao điểm từ 16 - 22 giờ, không bơm nước vào ngày 30 tết. Đồng thời, khuyến cáo khách hàng hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm trên, sử dụng điện hợp lý trong các ngày cận tết. Bên cạnh đó, người dân cần tăng cường sử dụng thiết bị có tính

năng tiết kiệm điện; không burn pháo hoa, pháo giấy, thả đèn trời, điều... vì dễ gây chập, cháy hệ thống điện. Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện, tăng cường tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong dịp tết.

TRẦN TUẤN

Người góp phần đưa nước sạch về làng

Được tin nhiệm vụ giữ chức Trưởng thôn Sòi II, xã Phúc Khánh (Hưng Hà) từ năm 1993, ông Nguyễn Văn Quý luôn gương mẫu, tích cực vận động bà con trong thôn phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia có hiệu quả các phong trào của địa phương. Thực hiện chủ trương của địa phương trong việc nâng cao tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch, ông Quý đã tiên phong sử dụng và tích cực vận động nhân dân làm theo, góp phần đưa tỷ lệ hộ dân trong thôn sử dụng nước sạch đạt cao.

Năm 2017, khi địa phương có chủ trương ký hợp đồng với nhà máy nước

sạch cung cấp cho nhân dân sử dụng trong sinh hoạt, ông Quý đã không quản ngại khó khăn, đi đến từng nhà vận động bà con trong thôn từ bỏ thói quen sử dụng nước mưa, nước giếng khoan sang sử dụng nước máy. Nhờ lại những ngày đầu đi vận động, ông Quý chia sẻ: Người hiểu và làm theo thì ít, người không hiểu nói tôi "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" khiến có lúc tôi thấy nản. Tuy nhiên, với trách nhiệm của mình, tôi thấy mình cần phải tiên phong trong việc dùng nước sạch thì mới mong bà con thay đổi tư duy.

Nghĩ là làm, gia đình ông là một trong những gia đình đầu tiên lắp đường

ống nước sạch để dùng. Từ khi có nước sạch, vật dụng trong gia đình không còn bị hoen rỉ, đồ ăn được an tâm hơn. Cùng với đó, ông Quý tổ chức họp thôn tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch đối với sức khỏe nhân dân, vận động nhân dân từ bỏ thói quen sử dụng nước mưa, nước giếng khoan sang sử dụng nước máy để bảo đảm sức khỏe. Thời gian đầu việc tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn do nhận thức của một số hộ dân về việc sử dụng nước sạch còn hạn chế, mặt khác nếu dùng nước sạch thì phải bỏ đi một số công trình như bể nước mưa, hệ thống lọc

nước giếng khoan, máy bơm đã đầu tư cùng với chi phí lắp đặt nên nhiều hộ còn do dự. Để nhân dân thêm tin tưởng, ông Quý tự đi tham khảo về chi phí lắp đặt đồng hồ ở Hà Nội, Hưng Yên, đồng thời tổ chức cho nhân dân đến gia đình mình để so sánh giữa các nguồn nước: nước mưa, nước giếng khoan với nước sạch và nhiệt tình tư vấn, giải đáp thắc mắc của bà con.

Thực hiện phương châm "mua sắm thắm lâu", với những gia đình trong thôn ban đầu chưa hiểu hết lợi ích của nước sạch đem lại, ông cùng Ban công tác mặt trận thôn xuống từng gia đình giải thích, thuyết phục.

Một lần không hiểu thì hai lần, ba lần... Với sự nhiệt tình, kiên trì của Trưởng thôn Nguyễn Văn Quý, đến nay, nhận thức của hầu hết người dân thôn Sòi II về sử dụng nước sạch đã nâng lên. Nhân dân trong thôn tích cực phối hợp với nhà máy nước Long Hưng, xã Minh Tân do Doanh nghiệp tư nhân Xuân Lan đầu tư xây dựng để đầu nối, sử dụng nước sạch. Đến cuối năm 2017, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch toàn thôn đạt trên 80%. Chị Vũ Thị Tươi, thôn Sòi II chia sẻ: Được ông Quý và địa phương vận động dùng nước sạch để bảo đảm sức khỏe, gia đình đã đầu nối, sử dụng nước sạch. Từ khi có nước máy sử dụng, gia đình tôi cũng như nhiều hộ khác trong thôn thấy chất lượng sinh hoạt được nâng lên, một số bệnh liên quan

đến da và mắt giảm hẳn, mặt khác gia đình không còn phải vệ sinh bể lọc, thay cát hàng tháng như khi còn dùng nước giếng khoan.

Không chỉ thành công trong vận động nhân dân sử dụng nước sạch, với uy tín, trách nhiệm của mình, mọi hoạt động, phong trào của địa phương đều được

ông Quý triển khai và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, góp phần đưa thôn Sòi II luôn dẫn đầu địa phương về mọi mặt.

NGỌC MÀI



Đầu nối nước sạch tại thôn Sòi II, xã Phúc Khánh (Hưng Hà).